

Hong Nguyen

THỌ SÁU SAU CHÚA NHỌT IV MÙA CHAY A - NGÀY 27-03-2020

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 7: 1-2.10.25-30)

ỌỌ CHÚA LÊN GIẾ-RUSAMLEM ĐỌ LỌ VÀ GIỌNG ĐỌY

1 Sau đó, Đọc Giê-su thọng đi ọọ trong miọn Ga-li-lê; thọt vọy, Ngọọ i không muọn đi ọọ trong miọn Giu-đê, vì ngọọ i Do-thái tìm giọt Ngọọ i.2 Lọ Lọ u cọ a ngọọ i Do-thái gọn tọ i,10 Tuy nhiên, khi anh em Ngọọ i đã lên đọ ọ, thì chính Ngọọ i cũng lên, nhọng không công khai và họ u nhọ bí mọt25 Bọy giọ có nhọng ngọọ i ọ Giế-ru-sa-lem nói: "Ông này không phọ i là ngọọ i họ đang tìm giọt đó sao?26 Kìa, ông ta ỏn nói công khai mà họ chọng bọ o gì cọ. Phọ i chỏng các nhà họ u trách đã thọc sọ nhìn nhọn ông là Đọng Ki-tô?27 Ông ọy, chúng ta biọt ông xuọt thân tọ đọu rọ i; còn Đọng Ki-tô, khi Ngọọ i đọn thì chọng ai biọt Ngọọ i xuọt thân tọ đọu cọ."28 Lúc giọng đọy trong Đọn Thọ, Đọc Giê-su nói ọn tiọng rọng: "Các ông biọt tôi ọ? Các ông biọt tôi xuọt thân tọ đọu ọ? Tôi đọu có tọ mình mà đọn. Đọng đã sai tôi là Đọng chân thọt. Các ông, các ông không biọt Ngọọ i.29 Phọn tôi, tôi biọt Ngọọ i, bọ i vì tôi tọ nọ i Ngọọ i mà đọn, và chính Ngọọ i đã sai tôi."30 Bọy giọ họ tìm cách bọt Ngọọ i, nhọng chọng có ai tra tay bọt, vì giọ cọ a Ngọọ i chọ a đọn.

SUY NIỌM

Cái chọt cọ a Chúa Giê-su là cái chọt tọ nguyọn đọ cọ u đọ nhân ọọ i. Bao lâu giọ cọ a Chúa Giê-su chọ a đọn, thì con ngọọ i dù có làm gì đi nọ a cũng chọng thọ làm cho giọ đó mau đọn đọc. Chọ có mọt ọn Chúa Giê-su bọ o rọng giọ cọ a Ngọọ i chọ a đọn, nhọng Nguọ i vọn can thiọp, đó là hôm ọ tiọc cọọ i Cana, theo gọ i ý cọ a Mọ Maria, Chúa Giê-su đã làm phép ọ đọ u tiên cho nọc hóa thành rọu. Thiên Chúa là tình yêu và tọt cọ nhọng gì làm nên tình yêu đọ u đọc Ngài ọng họ.

Lọ i Chúa hôm nay là mọt nhọc nhọ, mọt ọ i mọ i gọ i chúng ta kiên trì trong nhọng gì chúng ta

làm vì vinh danh Chúa và hạnh phúc cho tha nhân; kiên trì và tin tưởng Ngài khi họ chỉ nhắm mắt vào Chúa Thiên Chúa là Cha và là Đấng hằng sống vì công trình tạo dựng Ngài. Thiên Chúa luôn yêu chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Kitô, Con của Ngài. Tất cả những ai tin vào Chúa Kitô thì được sống trong Thiên Chúa. Sống trong Thiên Chúa và làm công việc Thiên Chúa trao, đó là những gì chúng ta làm mỗi ngày với tinh thần trách nhiệm của những người đã sai đi làm chứng cho Thiên Chúa.

Hai ngàn năm qua, Giáo Hội vẫn tiếp tục hiện diện giữa con người, với sứ điệp duy nhất là: Thiên Chúa yêu chúng ta và muốn cho mọi người được sống. Sứ điệp này được công bố và thể hiện với tất cả tấm lòng của một người mẹ vì con cái mình.

Chia sẻ tâm tình của Mẹ Giáo Hội, rằng gì chúng ta luôn biết tin tưởng vào Ngài Chúa Thiên Chúa và chứng trình Ngài để mọi ích cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trên gian để vinh danh Chúa Cha và cứu chúng con bằng con đường khổ giá, xin giúp mọi người chúng con biết chấp nhận chết đi mỗi ngày vì yêu mến Chúa và anh em để làm vinh danh Chúa qua cuộc sống của mọi người chúng con. Amen.

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:

Hàng